

ตารางสรุปรายชื่อผู้ที่อยู่ระหว่างดำเนินการเข้าสู่ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน (ข้อมูล ณ วันที่ 5 พ.ค. 69)

ที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง	สังกัด	ความคืบหน้าการดำเนินการ	หมายเหตุ
1	นางสาวณัฐอร กรีฬา	ปฏิบัติการ	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	อยู่ระหว่างการดำเนินการของมหาวิทยาลัย	
2	นางสาวธัญลักษณ์ แซ่โจ้ว	ชำนาญการ	สำนักวิทยบริการฯ	อยู่ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิฯ ประเมินผลงาน	
3	นางพลภาพร สุขเมือง	ปฏิบัติการ	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	อยู่ระหว่างรอเข้าประชุมบอร์ดสายสนับสนุน	
4	นางสาวพรทิพย์ ผึ้งแก้ว	ปฏิบัติการ	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	อยู่ระหว่างรอเข้าประชุมบอร์ดสายสนับสนุน	
5	นางสาวธัญญภัคณ์ สารชาติ	ปฏิบัติการ	สำนักบัณฑิตศึกษา	อยู่ระหว่างรอเข้าประชุมบอร์ดสายสนับสนุน	
6	นางกรรณา ตั้งฤทัยวรรณ	ปฏิบัติการ	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	อยู่ระหว่างขอเข้ารับการประเมิน	
7	นางสาวณัฐชา รติสรค์กุล	ปฏิบัติการ	คณะกรรมการแพทย์บูรณาการ	อยู่ระหว่างขอเข้ารับการประเมิน	
8	นางสาวสุภารัตน์ สิทธิ	ปฏิบัติการ	คณะกรรมการแพทย์บูรณาการ	อยู่ระหว่างขอเข้ารับการประเมิน	
9	นายนิรุทธิ์ แซ่โจ้ว	ปฏิบัติการ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	อยู่ระหว่างรอนำเข้าคณะกรรมการพิจารณา	คู่มือ 2 ชั้น
10	นางสาวธนันกรกานต์ ชุมเชิงกาญจน์	ปฏิบัติการ	สำนักบัณฑิตศึกษา (วิจัยร่วม 1 ชั้น)	อยู่ระหว่างรอนำเข้าคณะกรรมการพิจารณา	วิจัย 2 ชั้น
11	นางสาวดวงรัตน์ เมฆเคลื่อน	ปฏิบัติการ	กองนโยบายและแผน	อยู่ระหว่างรอนำเข้าคณะกรรมการพิจารณา	คู่มือ 1 ชั้น
12	นางสาวเมธิกา หมั่นทองสุขพร	ปฏิบัติการ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	อยู่ระหว่างรอนำเข้าคณะกรรมการพิจารณา	วิจัย 1 ชั้น
13	นางสาวพุทธิพร เพชรคงแก้ว	ปฏิบัติการ	กองนโยบายและแผน (วิจัยร่วม)	อยู่ระหว่างรอนำเข้าคณะกรรมการพิจารณา	วิจัยร่วม 1 ชั้น
14	นายสุรชัย แต่ผู้เจริญ	ปฏิบัติการ	กองบริหารงานบุคคล	อยู่ระหว่างรอนำเข้าคณะกรรมการพิจารณา	วิจัย 1 ชั้น
15	นางสาวกฤติยา เชื้อนวัง	ปฏิบัติการ	กองคลัง	อยู่ระหว่างรอนำเข้าคณะกรรมการพิจารณา	คู่มือ 1 ชั้น
16	นางสาวนัชชา ดีชัย	ปฏิบัติการ	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	อยู่ระหว่างรอนำเข้าคณะกรรมการพิจารณา	วิจัย 1 ชั้น
17	นางสาวกัลยรัตน์ ชูตินันท์	ปฏิบัติการ	สำนักบัณฑิตศึกษา	อยู่ระหว่างรอนำเข้าคณะกรรมการพิจารณา	วิเคราะห์ 1 ชั้น
18	นายเอกชัย แซ่คู	ปฏิบัติการ	สำนักวิทยบริการฯ	อยู่ระหว่างรอนำเข้าคณะกรรมการพิจารณา	วิจัย 1 ชั้น / วิเคราะห์ 1 ชั้น

หมายเหตุ : กำหนดการประชุม อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่คณะกรรมการฯ กำหนด